



ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ฉบับที่ ๑)

ตามที นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศใช้ไว้แล้วต่อเนื่องไปเท่าที่จำเป็นให้เหมาะสมกับตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน โดยการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งมีกรณีการปฏิบัติงานนอกที่ทำการของส่วนราชการยังคงให้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ใช้บังคับต่อเนื่องไปสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว จึงประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้บุคลากรภายในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเท่าและผู้บังคับบัญชาของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พิจารณาให้บุคลากรภายในสังกัดปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) อย่างเต็มความสามารถที่จะปฏิบัติได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ต้องมาปฏิบัติราชการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้การบริหารงานราชการ การปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เน้นการปฏิบัติราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่จะทำได้ ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มขีดความสามารถสูงสุด เพื่อมิให้กระทบกับการปฏิบัติราชการประจำและการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

๒. ให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับการปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการโดยปกติ และผู้บังคับบัญชาตามลำดับต้องสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างสม่ำเสมอ หรือสามารถเรียกให้มารายงานตัว ณ ที่ทำการ ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติราชการเร่งด่วน และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบทุกวัน ตามช่องทางที่ส่วนราชการกำหนด

๓. ในกรณีที่มีภาระงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการได้เท่าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

๔. ให้ส่วนราชการ...

๔. ให้ส่วนราชการภายในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม หรือสัมมนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ


๕. ให้ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำกับดูแลให้บุคลากรในสังกัด ดูแลรักษาสุขภาพและระมัดระวังป้องกันตนเองอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

๖. ให้บุคลากรภายในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม งดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือการเดินทางที่ไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

๗. ให้บุคลากรในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยได้ประกาศใช้บังคับไปแล้ว รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวันชัย พนมชัย)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม